



11-10
2020

CHÚA NHẬT 28 A *thường niên*

TIN YÊU
PHỤC VỤ

I I N6G QOZI VN I Y5N
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

15 tuổi
ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC
CARLO ACUTIS



cậu là ai?

Carlo Acutis, chết năm 15 tuổi, một thiếu niên Ý sẽ được phong chân phước vào thứ Bảy 10-10-2020. Cậu đang trở nên 'hiện tượng' cho nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ vì những nét độc đáo:

MÊ SAY BÍ TÍCH THÁNH THỂ & CHẤU THÁNH THỂ
KHÔNG BAO GIỜ BỎ LỄ NGÀY THƯỜNG
YÊU MẾN MẸ MARIA & SIÊNG NĂNG LẮN CHUỖI MÂN CÔI

ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ & TỪNG LÀ MỘT GAME THỦ,
MỘT LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

RẤT QUAN TÂM & GIÚP ĐỠ BẠN BÈ & NHỮNG NGƯỜI CẦN GIÚP ĐỠ

XỬ DỤNG CÔNG NGHỆ & TRANG MẠNG ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

CHIẾN ĐẤU VỚI BỊNH BẠCH CẦU TRONG TIN YÊU & PHÓ THÁC & VUI TƯỜI

KHI CHẾT ĐƯỢC AN TÁNG TRONG Y PHỤC QUÂN JEAN, ÁO LEN, GIẤY THỂ THAO & CỔ TRÀNG HẠT
Chân phước Carlo từng nói: "Càng rước lễ nhiều, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu, để ngay trên mặt đất này, chúng ta đã được thưởng thức hương vị Thiên đàng rồi."

Công Đoàn hân hoan mừng chân phước Carlo Cutis và đến với ngài để cầu nguyện cho mọi bạn trẻ 'teen' của Công Đoàn theo gương chân phước Carlo trở nên thánh thiện và làm chứng cho Thiên Chúa như lối sống của vị chân phước trẻ tuổi này.

Trân trọng kính mời: mọi người (không trừ một ai).
đến chia vui cùng gia đình Ba Ngôi chúng tôi
bữa tiệc cưới của Hoàng Tử Giêsu Kitô
lúc 9g sáng Chúa Nhật ngày 11-10-2020
Tại khuôn viên Trung Tâm Đức Bà Phù Hộ

Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Mt 22:2

Tiệc cưới nào cũng được gia đình tổ chức hết sức trang trọng theo khả năng của mình. Tiệc cưới hoàng tử càng biểu lộ vinh quang trang trọng của cả nước. Ngày 03/04/1985 (?). Hoàng hậu Elizabeth Anh quốc, đã mở tiệc cưới hoàng tử Charles đẹp duyên cùng công nương Diana. Khách mời là những vua chúa, Hoàng hậu, Tổng thống, Thủ tướng của hơn hai chục nước trong Liên hiệp Anh. Những hoàng tử của các nước xa xôi ngoài Liên hiệp cũng được mời dự tiệc cưới, như hoàng tử Nhật. Ai được mời đều lấy làm hết sức vinh dự. Cho nên, không ai từ chối, mà còn mong ước chóng được tới dự.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới hoàng tử để nói về vinh quang, vui mừng và hạnh phúc vô cùng của nước Trời. Nhưng những khách được mời ưu tiên thì lại từ chối, không đếm xỉa tới những ân huệ vinh quang Thiên Chúa ban. Họ còn có những thái độ khinh bỉ ngạo mạn coi tiệc cưới hoàng

tử không bằng đi thăm trại súc vật, không bằng đi buôn bán lật vặt; kinh khủng hơn nữa, dám bắt các đại diện của vua đi mời xỉ nhục và giết chết.

Khi so sánh khách dự tiệc cưới của con vua dưới đất với khách được mời dự tiệc con vua nước Trời như vậy, Chúa Giêsu thấy một cảnh trái ngược, thật chua xót biết bao!

Vua trời đất đã mời mọi người chúng ta vào nước Trời, không phải bốn năm lần mà trăm ngàn lần, từ xưa đến nay. Không phải chỉ có đây tứ như tiên tri, tông đồ, Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục mà còn chính Con Một Thiên Chúa giáng trần chịu chết tế lễ lấy Thịt Máu châu báu mình đến mời chúng ta vào dự tiệc nước Trời. Chúng ta đáp lại lời mời diễm phúc đó bằng lối sống nào? Chúng ta lấy làm vinh phúc, khao khát, vui mừng, siêng năng đón nhận; hay như hạng khinh nhờn, thờ ơ, nguội lạnh khô khan, nổi loạn, vô kỷ luật, thì khốn cho chúng ta, sẽ có ngày bị tru diệt. **Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm**

Chương trình **GIẢI TỘI**

Tại TRUNG TÂM: Các ngày trong tuần từ thứ Hai - thứ Bảy:
5:30pm - 6:00pm
Chúa Nhật: 8:30am - 9:00am
Khi vào toà giải tội nhớ mang khẩu trang

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
6pm thứ Bảy - 9am Chúa Nhật

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
6g30 chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu